



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เร่งบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบกู้ชีพฉุกเฉินให้ประชาชน
ได้ประโยชน์และปลอดภัยสูงสุด

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมการธิการ หมายเลข ๒๑๙ ชั้น ๒
อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เนื่องจากผู้ที่
ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยอยู่นอกสถานพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ร้ายแรง หากไม่สามารถมีการช่วยเหลือที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา ย่อมจะส่งผลให้เกิดผลเสียมากมายอย่างไม่สมควร ๖ ประการ เช่น เสียชีวิต พิกัด เจ็บป่วยซ้ำเติม
เจ็บปวดทรมาน ความไม่พึงพอใจ และค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่า ดังนั้น จึงควรที่ทุกๆฝ่ายควรจะมีการร่วมมือพัฒนาให้เกิดระบบที่
สามารถทำให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนในทุกสถานการณ์กรณีที่ได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยอยู่นอกสถานพยาบาล ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน จะต้องมีความเข้าใจและ
ความร่วมมือที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ จึงจะทำให้เกิดความสำเร็จนี้ได้

จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นของประเทศไทย อาทิ จำนวนรถต่างๆที่เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอย่างรวดเร็ว
การใช้เทคโนโลยีมากมายในการผลิตสิ่งของต่างๆ การอยู่อาศัยบนอาคารสูง การต่อเติมที่อยู่อาศัยผิดประเภท อายุขัยเฉลี่ย
ของประชาชนไทยที่สูงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงลักษณะการอาศัยของครอบครัว และการขับขี่ที่ไม่เป็นระเบียบวินัยของรถ
โดยสารสาธารณะ เป็นต้น หากเกิดอันตรายหรือการเจ็บป่วยขึ้นนอกสถานพยาบาล ย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดผลเสียต่างๆ
ดังที่กล่าวมาแล้ว อีกทั้ง หากไม่มีการประสานเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจน การ
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย จึงควรที่จะมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นซึ่งใช้ได้จริง

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดย สนช. เพื่อทำหน้าที่
พิจารณาทบทวนปัญหาหรือข้อขัดข้องที่ผ่านมาในการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบเหตุหรือประสบภัยไปยังโรงพยาบาล
ใกล้เคียง เพื่อมาดำเนินการต่อให้เกิดเป็นแผนบูรณาการกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน และการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการ รวมทั้งประชาชน ตลอดจน การนำเสนอประเด็นที่ผ่านการพิจารณาแล้วเพื่อการนำเสนอให้เกิดการปรับแก้หรือ
เพิ่มให้มีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้จริง ในการประชุมครั้งที่ ๑ นี้ ท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน
สนช. คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ให้มีการนำเสนอประเด็นที่น่าจะ
ให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการ รวมถึงการรับทราบปัญหาและข้อจำกัดต่างๆของแต่ละหน่วยงาน และประเด็นหรือ
ข้อเสนอจากที่ประชุมฯ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำกลับไปประเมินวิเคราะห์ก่อนที่จะมาร่วมพิจารณาในการประชุมครั้งที่
๒ ในวันนี้ มีการพิจารณาประเด็นที่สามารถนำไปปรับปรุงให้เกิดการใช้ได้ทันที เช่น การอนุญาตเพิ่มจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๖ โดยปรับให้เป็น “การให้ทาง” แก่รถที่จำเป็นต้องมีการใช้
สัญญาณไฟและเสียง แทน การชะลอ จอดหรือหยุดในทางด้านซ้ายของถนนต่างๆ

ดังนั้น การวางระบบให้มีความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการและการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ในการสร้างเสริม
จิตสำนึกและความเข้าใจร่วมกันที่ดีของทุกภาคฝ่าย ย่อมจะนำมาถึงความสำเร็จในการทำให้สังคมไทยมีความปลอดภัย
ทางด้านสุขภาพในอนาคต